

'มณัญญา' เชื้อแบน 3 สารไม่พลิก

วันที่ 14 ต.ค. น.ส.มณัญญา ไทยเศรษฐ์ รมช.เกษตรและสหกรณ์ กล่าวว่า วันที่ 22 ต.ค.นี้ ที่ประชุมคณะกรรมการวัตถุอันตราย ซึ่งมีปลัดกระทรวงอุตสาหกรรมเป็นประธาน ตามพ.ร.บ.วัตถุอันตราย ฉบับเดิมพ.ศ.2535 จะพิจารณาเรื่องการแบน 3 สารกำจัดวัชพืช ได้แก่ พาราควอต ไกลโฟเซต และคลอร์ไพริฟอสที่เป็นอันตรายต่อประชาชน ขณะนี้ค่อนข้างมั่นใจ 90% จะมีมติแบนแน่นอน โดยกระทรวงเกษตรฯ ยินดีจะลงความเห็นแบบเปิดเผยด้วยหากที่ประชุมมีข้อสรุป ซึ่งวันที่ 10 ต.ค.ที่ผ่านมา ได้รวบรวมเอกสารแบน 3 สารเคมีเสร็จสมบูรณ์ และยื่นให้รมว.เกษตรฯ ลงนามตามขั้นตอน ก่อนรายงานให้พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกฯ ทราบผลในวันที่ 17 ต.ค.นี้ และส่งหนังสือชี้แจงถึงนายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกฯ และรมว.สาธารณสุขต่อไป ทั้งยังประสานให้ปลัดกระทรวงเกษตรฯ ทำหนังสือถึงปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม รับทราบผลการประชุมคณะทำงานเพื่อพิจารณาความเห็นของส่วนรัฐ ผู้นำเข้า เกษตรกร และผู้บริโภค (4 ฝ่าย) จนมีมติ 9 ต่อ 0 ให้ยกเลิก 3 สารเคมีทางการเกษตร

น.ส.มณัญญา กล่าวยอมรับว่ามีกระแสโซเชียลกดดันให้ลาออกหากไม่สามารถยกเลิก 3 สารได้สำเร็จ แต่ยืนยันจะไม่ลาออก และพร้อมเดินหน้าแก้ปัญหาอย่างเต็มที่ โดยกระทรวง มีหนังสือเน้นย้ำห้ามทำผิดมติก่อนหน้านี้ ส่วนกระทรวงอื่นนั้น รมช.แต่ละกระทรวงควร ทำหนังสือกำชับตัวแทนของกระทรวง ที่ร่วมประชุมในคณะกรรมการวัตถุอันตรายว่ามีนโยบายอย่างไรชัดเจน

ส่วนข่าวคณะกรรมการวัตถุอันตรายในสัดส่วนกระทรวงสาธารณสุขจะถอนตัว ทำให้หลายฝ่ายกังวลว่าจะกระทบต่อเสียงโหวตยกเลิกใช้ 3 สารหรือไม่ น.ส.มณัญญา กล่าวว่า ถ้ายังเป็นคนไทย ถือสัญชาติไทย เชื้อชาติไทย อยู่ในประเทศไทย ก็ต้องฟังเสียงประชาชนชาวไทย ถ้าไม่ใช่คนไทย ไม่ได้กินใช้ของไทย ก็ดีตัวออกนอกประเทศไทยไปได้เลย

“ส่วนตัวไม่หนักใจเรื่องการลงมติในที่ประชุมคณะกรรมการวัตถุอันตราย เพราะกระทรวงเกษตรฯ มีจุดยืนแบน 3 สารเป็นเสียงเดียวชัดเจน และเชื่อว่ามติจะไม่พลิกโผ หากมีการพลิกโผหรือเปลี่ยนแปลงจริง ฟันธงเลยว่าคุณต้องรับอะไรมาแน่ๆ ฉามว่ารับอะไรก็รับสิ่งที่ทำให้คนเราเปลี่ยนแปลงได้ แต่บอกไว้เลยว่าจะลือบับอย่างไร ทำแบบไหนวิธีใดหรือใช้คน มาต่อต้านดิฉันเวลา ไปไหน ให้เลิกคิดได้เลย เพราะขณะนี้ทราบว่ามีมาให้ตรวจสอบว่ารมช. เกษตรฯ ไปไหนจะให้คนไปชูป้ายคัดค้านการยกเลิกใช้ 3 สาร ขอร้องว่าให้หยุดการกระทำ เช่นนั้น เพราะดูไม่ดี” รมช.เกษตรฯ กล่าว